




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวดลฤดี เทียธิทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๕๖)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวดลฤดี เที้ยอิทธิพรย์
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ก.ค.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๙ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งใบอนุญาตที่ ๕๕๑๑๑๖๙๐๖๒</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๗</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวลฤดี เทย์อิทธิพร
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพส.๒๕๖)

สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

โรคกระดูกข้อสะโพกขาดเลือด เป็นภาวะที่หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกระดูกต้นขาขาดลงหรือขาดเลือดมาเลี้ยงกระดูกต้นขา เมื่อกระดูกขาดเลือดมาเลี้ยงจะส่งผลให้เนื้อเยื่อกระดูกตาย เมื่อโรคดำเนินต่อไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้รับการรักษา ทำให้ภาวะกระดูกตายขยายมากขึ้นไปถึงข้อสะโพกด้วย ทำให้กระดูกเกิดการยุบตัวลง และเกิดการอักเสบ ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการปวดบริเวณข้อสะโพกปวดมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้การเคลื่อนไหวของข้อสะโพกลดลง เมื่อทำการตรวจลักษณะทางรังสีพบว่า มีกระดูกที่ตาย เนื่องจากการขาดเลือดไปเลี้ยง เมื่อระยะของโรครุนแรงขึ้นจนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม พยาบาลห้องผ่าตัดจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยทั้งระยะก่อนการผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูกายร่างกายได้รวดเร็ว ไม่มีภาวะแทรกซ้อนสามารถกลับสู่สภาพปกติหรือใกล้เคียงสภาพปกติมากที่สุด

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย สถานภาพสมรส คู่ อายุ ๔๐ ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย HN ๕๒๑๑-๕๕ AN ๑๖๓๐๑-๕๕ แพทย์นัดมานอนโรงพยาบาล วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. เพื่อทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม จากการซักประวัติพบว่า ๓ ปีก่อน ผู้ป่วยซึ่งจกรยานยนต์ล้ม หลังจากนั้นมีอาการปวดบริเวณสะโพกข้างซ้ายมาโดยตลอด ได้ทำการตรวจรักษาด้วยยาและการทำกายภาพบำบัด แต่อาการไม่ดีขึ้น แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกข้อสะโพกขาดเลือด แพทย์จึงนัดให้มาทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม จากการประเมินสภาพทั่วไป ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองบางส่วน การซักประวัติพบว่า ผู้ป่วยปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร เมื่อประมาณ ๔ ปีก่อนเคยทำผ่าตัดใส่เหล็กตามกระดูกที่ต้นขาข้างขวา สัญญาณชีพแรกเริ่ม อุณหภูมิ ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๐ ครั้ง/นาที การหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๓๐/๗๙ มิลลิเมตรปรอท ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า Hb ๑๕.๑ g% (ค่าปกติ ๑๔-๑๗ g%) Hct ๔๔.๑ % (ค่าปกติ ๓๗-๕๒%) WBC ๑๐.๔๒x๑๐^๓/ul (ค่าปกติ ๕-๑๑x๑๐^๓/ul) FBS ๙๔ mg/dl (ค่าปกติ ๘๐-๑๒๐ mg/dl) Platelet count ๒๒๔x๑๐^๓/ul (ค่าปกติ ๑๔๐-๔๕๐x๑๐^๓/ul) ได้เยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เพื่อประเมินสภาพความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัด ผู้ป่วยพร้อมทำผ่าตัดและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ในระหว่างการผ่าตัด ให้การพยาบาลผู้ป่วย โดยดูแลการจัดท่านอนตะแคงข้างขวา เพื่อให้เหมาะสมกับการผ่าตัด จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือปราศจากเชื้อส่งให้ศัลยแพทย์ตามลำดับการผ่าตัด ดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัยตลอดระยะเวลาการผ่าตัด เช่น ป้องกันไม่ให้เกิดการไหม้บริเวณผิวหนังจากการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อระหว่างการผ่าตัด ตลอดจนเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด การเสียเลือดระหว่างการผ่าตัด ๗๐๐

มิลลิลิตร ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำจำนวน ๑,๒๕๐ มิลลิลิตร ปัสสาวะออกระหว่างการผ่าตัดจำนวน ๔๐๐ มิลลิลิตรและมีขวาระบายเลือดขนาด ๔๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ ขวด ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซ เริ่มผ่าตัด เวลา ๘.๓๐ น. เสร็จสิ้นการผ่าตัดเวลา ๑๐.๔๕ น. ดูแลเช็ดทำความสะอาดและแต่งตัวผู้ป่วย ประเมินสภาพ ความพร้อมของผู้ป่วยก่อนออกจากห้องผ่าตัด ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ไม่พบ ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด และได้ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ในเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย แนะนำการบริหาร กล้ามเนื้อ การปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้านให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการหลุด ของข้อสะโพกภายหลังการผ่าตัด แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แนะนำมาตรวจ ตามนัด รวมระยะเวลาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๗ วัน

จากการให้การพยาบาลและประเมินผลการพยาบาลจากการเยี่ยมจำนวน ๒ ครั้ง พบปัญหาทั้งหมด ๑๒ ข้อ ทุกปัญหาได้รับการแก้ไขทั้งหมด

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
 ๒. ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสิรินธรมีแนวทางสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ สะโพกเทียม
 ๓. หน่วยงานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสิรินธรมีการพัฒนางานด้านการพยาบาล และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ชื่อข้อเสนอ การจัดทำแผนบันทึกแสดงแนวทางการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และการจัดทำ การผ่าตัดระบบศัลยกรรมกระดูก

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมผ่าตัดได้จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกแต่ละ ชนิดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำที่ใช้ในการผ่าตัดให้เหมาะสมกับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกแต่ละชนิด
๓. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือก่อนการทำผ่าตัด

เป้าหมาย

๑. ทีมผ่าตัดสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ต่อการผ่าตัดทั้งหมด
๒. บุคลากรในทีมผ่าตัดสามารถจัดทำให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ต่อการผ่าตัดทั้งหมด
๓. สามารถลดเวลาที่ใช้สำหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ต่อการผ่าตัดทั้งหมด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. การผ่าตัดสามารถดำเนินการได้เรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาจากการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดปัญหาและภาวะแทรกซ้อนจากการจัดทำสำหรับการผ่าตัด
๓. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว จากการลดระยะเวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ